

THI ĐUA YÊU NƯỚC

QUỲNH PHỤ

Thi đua thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa.



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh (cụm công nghiệp Quỳnh Phụ).

Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor đi vào hoạt động tại cụm công nghiệp Đông Hải từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Hiện nay, doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định với quy mô 33.000 cọc sợi, công suất 7.500 tấn/năm, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập 7 - 8,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty là 1 trong 30 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực xuất khẩu của cả nước. Hướng ứng phong trào thi đua tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nâng công suất của nhà máy lên gấp đôi, phần đầu đạt mốc giá trị xuất khẩu trên 20 triệu USD trong năm 2022. Hiện nay Công ty đang khẩn trương hoàn

thiện thủ tục triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đông Hải với diện tích 45,1ha để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh. Ông Đỗ Văn Vê, Giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor cho biết: Với tư cách nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đánh giá rất cao chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá để Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Quá trình đầu tư tại Quỳnh Phụ, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục đầu tư và trong công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp cam kết khi hoàn thiện thủ tục đầu tư, có mặt bằng

sẽ huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, kết nối nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Cụm công nghiệp Quý Ninh được thành lập trên cơ sở cụm công nghiệp An Ninh cũ mở rộng sang địa giới xã An Quý có diện tích 75ha hiện đang được khẩn trương đầu tư hạ tầng, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ông Jin Ning, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding cho biết: Doanh nghiệp của chúng tôi đã đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam và khi về đầu tư tại Thái Bình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Chính phủ cũng như cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ. Việc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của cụm công nghiệp Quý Ninh rất

thuận lợi, hiện nay chúng tôi đang khẩn trương đầu tư hạ tầng thiết yếu và đã có một số nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình đầu tư tại địa phương, Công ty đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu nên trong tháng 9/2022 sẽ hoàn thiện xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 2.500m³/ngày đêm. Trong quá trình thu hút đầu tư thứ cấp, chúng tôi ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, ít ảnh hưởng đến môi trường để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh.

Quỳnh Phụ hiện có 9 cụm công nghiệp đã được quy hoạch phát triển với tổng diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 650ha. Ngoài ra, huyện đang đề nghị quy hoạch thêm 3 cụm công nghiệp với diện tích 215ha. Theo ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện: Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm quy hoạch, đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án, sớm đi vào hoạt động và yên tâm khi đầu tư tại các cụm công nghiệp của huyện. Chúng tôi cho rằng phong trào thi đua tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những chủ trương đúng, trúng trọng thực hiện tốt sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thu nhập cho lao động nông thôn theo phương châm "lấy nông không ly hương". Đây

là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Trưởng Đại học Y Dược Thái Bình luôn quan tâm giúp đỡ lưu học sinh trong học tập, để sau khi các lưu học sinh tốt nghiệp trở về các em mang theo những kiến thức đã học và nhân dân Lào luôn khắc ghi nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước, bộ đội và nhân dân Việt Nam. Đang sinh sống và học tập trên quê hương Thái Bình, chúng em nhận được rất nhiều tình cảm quan tâm, động viên, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao do nhà trường tổ chức chúng em đều hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Bình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, chúc mừng vào dịp lễ, tết truyền thống. Sinh viên Alisa SengKeo, lớp Y4C chia sẻ thêm: Chúng em cảm thấy may mắn khi được học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, ngôi trường giàu truyền thống, các thầy cô

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành một cách tích cực, bài bản. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII sẽ có 250 đại biểu chính thức về dự, đại diện cho hơn 300.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã thành lập tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban hậu cần, tiểu ban tuyên truyền để triển khai các công việc phục vụ Đại hội. Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Tỉnh đoàn tập trung tối đa công tác chuẩn bị để bảo đảm tổ chức Đại hội thành công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khí thế quyết 8 - 10 triệu đồng/tháng, mọi quyền lợi đều được bảo đảm nên rất yên tâm, mong muốn được làm việc lâu dài ở đây để ổn định cuộc sống tại quê nhà.

Phong trào thi đua tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo sự tin tưởng, phấn khởi để doanh nghiệp khi đầu tư vào Quỳnh Phụ nỗ lực triển khai thực hiện các dự án, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tạo mặt bằng cho doanh nghiệp, hộ cá thể mở rộng, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục nghìn lao động; gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 7.770,9 tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2021. 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đạt 1.542,5 tỷ đồng.

góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đặc biệt là có sự tham gia đóng góp của nguyên cán bộ đoàn và những người dân nhiều tâm huyết, sự quan tâm đối với tổ chức đoàn thanh niên. Anh Trần Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu cho biết: Đoàn viên, thanh niên đã nghiên cứu kỹ để đưa ra các góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội sát với tình hình thực tiễn. Trong đó, tôi cũng như các đoàn viên, thanh niên đã góp ý thêm về giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, trang bị kỹ năng mềm, giáo dục hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; bảo vệ môi trường... Hướng về Đại hội, các cấp bộ đoàn đã có nhiều công trình, phần việc do thanh niên thực hiện mang ý nghĩa thiết thực. Tính riêng trong 3 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã sửa chữa và làm mới 24,5km đường giao thông, sửa chữa, lắp mới 3km đường điện thấp sáng đường quê; tặng hơn 2.500 suất quà, khám bệnh, cấp thuốc cho 6.200 người; xây mới, sửa chữa 8 ngôi nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ hơn 4.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây mới 18 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, dạy bơi cho gần 5.000 em nhỏ, đoàn viên, thanh niên đã hiến 625 đơn vị máu; khơi thông 16,7km dòng chảy, trồng mới



Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Hoa Champa nở trên đất lúa

Giữa những ngày miền Bắc đang chia lửa với miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1969, Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Phan Huệ Đại học Y khoa Thái Bình, nay là Trường Đại học Y Dược Thái Bình đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Những năm đầu tiên ấy đã đón nhận sự đùm bọc, chở che của đất và người Thái Bình. Qua hơn nửa thế kỷ, bao lớp cán bộ, bác sĩ không chỉ lĩnh hội những kiến thức quý báu để trở về xây dựng và phát triển nền y tế của đất nước Triệu voi mà còn như những đóa hoa Champa tỏa ngát hương bồi đắp thêm tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc.

Mảnh đất Thái Bình không chỉ là nơi in dấu những năm tháng thanh xuân miệt mài học tập dưới mái trường Trường Đại học Y Dược Thái Bình của những lưu học sinh Lào, miền quê lúa còn là nơi vun đắp nên duyên chồng

thức, nỗi nhớ quê nhà cũng với đi khi đón nhận sự quan tâm, động viên của thầy cô, bạn bè, sự chăm lo của gia đình bố mẹ nuôi ở Việt Nam đầy thân thiện và giàu lòng nhân ái. Nhờ đó, chúng tôi có thêm động lực để dần vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, thích nghi với cuộc sống và vươn lên trong học tập. Mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ, Vành Laddamphan sau khi tốt nghiệp THPT tại Lào đã sang Việt Nam học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, từ năm 2019 đến nay theo học nâng cao tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Bằng ý chí quyết tâm học tập để trở về phục vụ đất nước, chàng trai quê Xiengkhuang đã cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên đạt được nhiều thành tích trong học tập. Sinh viên Vành Laddamphan, lớp Y4C, Trường đoàn lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Qua tìm hiểu lịch sử em được biết tình Xiengkhuang trong kháng chiến chống

Mỹ từng được xem là vùng đất chết khi hứng chịu một lượng bom đạn khổng lồ, hơn 15.000 chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu để giải phóng quê hương em. Đất nước và nhân dân Lào luôn khắc ghi nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước, bộ đội và nhân dân Việt Nam. Đang sinh sống và học tập trên quê hương Thái Bình, chúng em nhận được rất nhiều tình cảm quan tâm, động viên, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao do nhà trường tổ chức chúng em đều hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Bình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, chúc mừng vào dịp lễ, tết truyền thống. Sinh viên Alisa SengKeo, lớp Y4C chia sẻ thêm: Chúng em cảm thấy may mắn khi được học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, ngôi trường giàu truyền thống, các thầy cô

có trình độ chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại và đặc biệt, sinh viên có nhiều thời gian thực tập tại bệnh viện nên chúng em rất tin áp dụng những kiến thức của mình đã học. Em gần bố và coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình khi chia sẻ những khó khăn trong học tập và cuộc sống đều nhận được sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, bạn bè nên tạo cho chúng em rất nhiều động lực để phấn đấu học tập tốt, mang kiến thức về phục vụ đất nước trong tương lai. Trường Đại học Y Dược Thái Bình qua hơn nửa thế kỷ thực hiện trọng trách đào tạo lưu học sinh, đã có 451 sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tốt nghiệp các khóa trở về nước công tác. Đội ngũ bác sĩ là lưu học sinh có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, góp phần phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y tế của Lào lớn mạnh toàn diện. PGS. TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Xác định công tác đào tạo lưu học sinh nước ngoài

là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Trưởng Đại học Y Dược Thái Bình luôn quan tâm giúp đỡ lưu học sinh trong học tập, để sau khi các lưu học sinh tốt nghiệp trở về các em mang theo những kiến thức đã học về phục vụ xây dựng đất nước của mình. Cùng với hành trang ấy, mỗi lưu học sinh sẽ trở thành những sứ giả của tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam

và các nước bạn. Trong quá trình đào tạo và quản lý lưu học sinh, nhà trường luôn giữ mối quan hệ với đại sứ quán, bảo đảm đầy đủ các chế độ như: khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bố trí ký túc xá nội trú với những điều kiện tốt nhất, biên soạn tài liệu hỗ trợ và giảng dạy tiếng Việt Nam cho lưu học sinh... Lưu học sinh Lào học tập tại trường luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước và nội quy nhà trường, các em rất tích cực trong học tập và rèn luyện. Nhà trường thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, giao lưu nhân dân để các em lưu học sinh vươn lên trong học tập.



Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong giờ lên lớp.

MẠNH CƯỜNG

KUÂN PHƯƠNG

TRỊNH CƯỜNG - TIẾN DAT